

ลักษณะของเครือข่ายวิจัย , การสนับสนุน , ตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล

	สาขาความเป็นเลิศ (Discipline of Excellence-DoE)	ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ (Center of Excellence-CoE)	ศูนย์วิจัย (Research Center-RC)
ลักษณะ	สาขาระดับภาควิชา/คณะ	มุ่งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะเรื่อง	ประสานงานวิจัย/ประสานงานนักวิชาการ
	มีความพร้อม 1 อ.วุฒิ ป.เอก >50% 2 ผลงานตีพิมพ์ 3 มีสาขา ป.โท,เอก	รวมกลุ่มคนในสาขา/ระหว่างสาขา/คณะ>5 คน	รวมกลุ่มคนในสาขา/ระหว่างสาขา/คณะ>5 คน
	มีโครงสร้างการบริหาร(กรรมการอำนวยการ, กรรมการดำเนินการ	มีโครงสร้างการบริหาร(กรรมการอำนวยการ, กรรมการดำเนินการ	อนุมัติทุนโดยที่ประชุมคณบดี และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยทราบ
	เป็นหน่วยผลิตบัณฑิตศึกษา	เชื่อมโยงกับบัณฑิต	เชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา
	แสดงถึงความยั่งยืนเมื่อจบโครงการ	-	-
		มีระบบการเอื้อให้นักวิจัยในมอ.มาใช้เครื่องมือวิจัยร่วมกันได้ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	มีระบบการเอื้อให้นักวิจัยในมอ.มาใช้เครื่องมือวิจัยร่วมกันได้ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
		อาจพัฒนาต่อจากสถานวิจัย	พัฒนาการจากกลุ่มวิจัยหรือกลุ่มที่มีความพร้อมตามการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัย
	แสดงให้เห็นถึงการยอมรับระดับสากล	มีความพร้อมและความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับชาติ/ภูมิภาค(ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ/ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก)	
	ระยะเวลา	5 ปี	5 ปี

	รายการ	สาขาความเป็นเลิศ (Discipline of Excellence-DoE)	ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ (Center of Excellence-CoE)	ศูนย์วิจัย (Research Center-RC)
การสนับสนุนงบประมาณ ระยะที่ 1	การขอจัดตั้งเครือข่ายใหม่	ไม่เกิน 4 ล้าน/ปี (คณะ 50% วิทยาเขต/ เขตการศึกษา 25% มหาวิทยาลัย 25%)	ไม่เกิน 2 ล้านบาท/ปี (คณะ 50% วิทยาเขต/ เขต การศึกษา 25% มหาวิทยาลัย 25%) กรณีหลายคณะใช้สัดส่วนภาระงานของคน เข้าร่วมโครงการ ที่แต่ละคณะรับผิดชอบ	ไม่เกิน 1 ล้าน/ปี (คณะ 50% วิทยาเขต/ เขตการศึกษา 25% มหาวิทยาลัย 25%) กรณีหลายคณะใช้สัดส่วนภาระงานของคน เข้าร่วมโครงการ ที่แต่ละคณะรับผิดชอบ
		เงินงบประมาณสามารถใช้สำหรับสร้าง เครือข่ายความร่วมมือ 200,000-500,000 บาท/ปี	เงินงบประมาณสามารถใช้สำหรับสมทบ เงินเดือน postdoctoral 10,000 บาท/ เดือน/คน (1-2 คน)	
		เงินงบประมาณสามารถใช้สำหรับ เป็น Seed money วิจัย 500,000-1,000,000 บาท/ปี		
		เงินงบประมาณสามารถใช้สำหรับ เป็น Full grant บัณฑิตศึกษา 30% ของจำนวนที่ Commitments (Full grant=tuition fees,living costs, thesis 20,000-50,000)		
			กรณีมีความร่วมมือกันระหว่างเขตการศึกษา/ วิทยาเขต จะได้อันดับความสำคัญสูงขึ้น	กรณีมีความร่วมมือกันระหว่างเขตการศึกษา/ วิทยาเขต จะได้อันดับความสำคัญสูงขึ้น

	สาขาความเป็นเลิศ (Discipline of Excellence-DoE)	ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ (Center of Excellence-CoE)	ศูนย์วิจัย (Research Center-RC)
การติดตามและประเมิน	ประเมินรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน	ประเมินรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน	ประเมินรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน
	นำเสนอผลงานในที่ประชุม / สัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	นำเสนอผลงานในที่ประชุม / สัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	นำเสนอผลงานในที่ประชุม / สัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
	ประเมินเพื่อต่อสัญญา/ยุติโครงการเมื่อจบปีที่ 3	ประเมินเพื่อต่อสัญญา/ยุติโครงการ เมื่อจบปีที่ 3	ประเมินเพื่อต่อสัญญา/ยุติโครงการ เมื่อจบปีที่ 3
	ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการตามระยะเวลาที่ระบุในบันทึกข้อตกลง	ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการตามระยะเวลาที่ระบุในบันทึกข้อตกลง	ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการตามระยะเวลาที่ระบุในบันทึกข้อตกลง
	รายงานประจำปีต่อคณะที่ share งบประมาณ	รายงานประจำปีต่อคณะที่ share งบประมาณ	รายงานประจำปีต่อคณะที่ share งบประมาณ
	รายงานประจำปีต่อที่ประชุมคณบดี/สภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย	รายงานประจำปีต่อที่ประชุมคณบดี/สภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย	รายงานประจำปีต่อที่ประชุมคณบดี/สภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย
การรับทุน เงื่อนไข	อนุมัติทุนโดยที่ประชุมคณบดี และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยทราบ	อนุมัติทุนโดยที่ประชุมคณบดี และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยทราบ	อนุมัติทุนโดยที่ประชุมคณบดี และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยทราบ
	ทำสัญญากับมหาวิทยาลัย	ทำสัญญากับมหาวิทยาลัย	ทำสัญญากับมหาวิทยาลัย
	รับข้อเสนอโครงการตลอดปี	รับข้อเสนอโครงการตลอดปี	รับข้อเสนอโครงการตลอดปี
	มีทิศทาง	มีทิศทาง	มีทิศทาง
	วิเคราะห์ SWOT	วิเคราะห์ SWOT	วิเคราะห์ SWOT
	มีแผนระยะยาว 5-10 ปี มี road map	มีแผนระยะยาว 5-10 ปีมี road map	มีแผนระยะยาว 5-10 ปีมี road map
	มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์	มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์	มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
	ไม่สนับสนุนบริการวิชาการ	ไม่สนับสนุนบริการวิชาการ	ไม่สนับสนุนบริการวิชาการ
ภาระงานสอนของอาจารย์ไม่เกิน 8 ชม./สัปดาห์	ภาระงานสอนของอาจารย์ไม่เกิน 8 ชม./สัปดาห์		